



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 3 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 84 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 95 ราย รักษาหายแล้ว 27,668 ราย ยังรักษาอยู่ 1,268 ราย ผู้ป่วยสะสม 29,031 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 131,332,958 ราย เสียชีวิต 2,858,514 ราย รักษาหาย 105,719,924 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ อาร์เจนตินา ฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว 682,868 ราย โดยผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรก ขณะที่ประธานาธิบดีมีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก **ฮ่องกง** สั่งห้ามเที่ยวบินสิงคโปร์แอร์ไลน์สเดินทางเข้าฮ่องกงจนถึงกลางเดือนนี้ หลังมีผู้โดยสารคนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. การฉีดและกระจายวัคซีน

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, innnews, bangkokbiznews, nationtv, kaohoon, inn, mcot, bangkokinsight, efinancethai, สำนักข่าวไทย)

-นายคา ระบุ วัคซีนซิโนแวคล็อตแรก 200,000 โดส และแอสตราเซนeca ประมาณ 110,000 โดส เริ่มฉีดตั้งแต่ 28 ก.พ. ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสูง 13 จังหวัด ข้อมูลวันที่ 31 มี.ค. 2564 มีผู้ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 158,491 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 33,248 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ 4 ราย ได้รับการรักษาและกลับบ้านแล้ว ส่วนผู้ที่เสียชีวิตนั้นเนื่องจากโรคอื่น เดือนเม.ย. จะกระจายวัคซีนซิโนแวคอีก 800,000 โดส ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 77 จังหวัด แบ่งเป็น 300,000 โดส เพื่อควบคุมการระบาดใน 6 จังหวัด อีก 300,000 โดส เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดชายแดน และอีก 200,000 โดส กระจายไป 55 จังหวัด ล่าสุดมีวัคซีนที่ อย. ขึ้นทะเบียนแล้ว 3 บริษัท คือ ซิโนแวค แอสตราเซนeca และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และยังอยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร เช่น บาร์ต โปโอเทค ของอินเดีย โบโรนา ของสหรัฐฯ สปุตนิกพีวี่ ของรัสเซีย ซิโนฟาร์ม ของจีน เป็นต้น

สำหรับนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะแรก ประมาณเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2564 เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย พัทยา และเชียงใหม่ โดยต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนและต้องกักตัวที่โรงแรม 7 วันก่อน ระยะที่ 2 เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564 เฉพาะภูเก็ต นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนและมีใบรับรองไม่ต้องกักตัว ส่วนจังหวัดน่านรองที่เหลี่ยยังกักตัว 7 วัน ระยะที่ 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 เฉพาะพื้นที่น่านรอง นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนและมีใบรับรอง ไม่ต้องกักตัว และระยะที่ 4 ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2565 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนไม่ต้องกักตัว แต่ทุกคนยังต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดและท่องเที่ยวได้เฉพาะจุดที่กำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคและใช้แอปฯ ติดตามตัวด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกระจายวัคซีนซิโนแวค 800,000 โดส ในกลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้าและประชาชนกลุ่มเสี่ยง 22 จังหวัด 640,000 โดส แยกเป็น 1) พื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรค 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ตาก ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี 3.5 แสนโดส 2) พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี (รวมพัทยา) ระยอง เชียงใหม่ ขอนแก่น กระบี่ พังงา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต 2.4 แสนโดส 3) พื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 8 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สระแก้ว เชียงราย มุกดาหาร นราธิวาส ระนอง หนองคาย และจันทบุรี 50,000 โดส ที่เหลืออีก 160,000 โดส จะฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอื่นๆ ตามขนาดจังหวัด รวมทั้งวัคซีนสำหรับอสม. จังหวัดละ 1,000 โดส ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 โดยอย.ได้เปิดช่องทางพิเศษใช้เวลาในการประเมินและพิจารณาอนุญาตประมาณ 30 วัน

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, nationtv, thaipbs, สำนักข่าวไทย, sanook, mcot)

- กทม.เร่งฉีดวัคซีนทั้งซิโนแวคและแอสตราเซนecaให้กับกลุ่มเสี่ยงในเขตบางขุนเทียน 22 ตลาด ประมาณ 1,400 คน ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าที่เป็นคนไทยในตลาดเขตจอมทอง 19 ตลาด ประมาณ 1,200 คน ไม่พบผู้ที่มีอาการรุนแรง

-จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการด่านหน้า และอสม. ทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.มติชน

-ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผย ได้ขอโควตาวัคซีน 933,174 โดส เพื่อเร่งฉีดให้กับประชาชน 466,587 คน ภายใน 30 มิ.ย.นี้ ตามเป้าหมายฉีดวัคซีนในภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 70% และผู้ที่เดินทางเข้าภูเก็ตต้องได้รับวัคซีน ซึ่งจะทำให้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2564 นักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัว

-นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จะฉีดวัคซีนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมเปิดเกาะภายใต้รูปแบบ "สมุยซิลรุธส" คาดว่า 1 ก.ค.นี้ จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวบินแรก กักตัว 7 วัน จากนั้นออกเที่ยวได้ตามสถานที่ที่กำหนด

2. โควิดระบาดในเรือนจำนราธิวาส

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

ประเด็นข่าว

-เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่เร่งตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำทั้งหมด และเตรียมตั้งรพ.สนามหากพบผู้ป่วยเพิ่ม หลังพบผู้ป่วย 2 รายในห้องขัง และอีก 6 รายที่ไปร่วมกิจกรรมที่สุราษฎร์ธานี

สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, thailandplus

-รองผู้ว่าฯ พังงา และสสจ.พังงา แกลงข่าวกรณีมีผู้ต้องขัง จ.นครราชสีมา ที่ไปร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่โรงแรมโดมอนต์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อโควิด 19 รวม 5 คน แยกเป็น ผู้ต้องขัง 4 คน และ ผู้คุม 1 คน โดย จ.พังงา ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันด้วย ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของ จ.พังงา เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ส่วนผู้ต้องขังจากเรือนจำตะกั่วป่าและเรือนจำจังหวัดพังงา มีประวัติไปพักรวมกันที่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี จึงถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1.กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัว 14 วัน 2.กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำที่ไปร่วมกิจกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และรายงานอาการทุกวันจนครบ 14 วัน ส่วนวัคซีน 10,000 โดส ที่ จ.พังงาได้รับจะเริ่มฉีด 5 เม.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, nationtv, thaipbs, สำนักข่าวไทย, sanook, mcof)

-สสจ.สุราษฎร์ธานี พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย เป็นนักโทษ 5 ราย และผู้คุม 1 ราย จากเรือนจำกลางนครราชสีมา อายุ 20 - 42 ปี มาร่วมกิจกรรมประกวดผลงานด้านการต่อต้านยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ ที่โรงแรมโดมอนต์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เม.ย. จึงประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว แยกตัวสังเกตอาการ ขณะที่โรงแรมโดมอนต์พลาซ่าได้ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างเร่งด่วน กรณีนี้ ส่งผลให้ผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังจากหลายเรือนจำในภาคใต้ ที่เข้าร่วมงานต้องกักตัวสังเกตอาการ โดย จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วม 120 คน มีผู้เสี่ยงสูง 13 ราย เป็นผู้คุมและผู้ต้องขังจากเรือนจำชุมพร 4 ราย และเรือนจำ อ.หลังสวน 9 ราย จะทราบผลตรวจ 4 เม.ย. ส่วนผู้ว่าฯ ชุมพร และนพ.สสจ.ชุมพร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขณะนี้ทีมสอบสวนโรค สสจ.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับสคร. ที่ 11 นครศรีธรรมราช และรพ.สุราษฎร์ธานี ค้นหาผู้เสี่ยงสูง 135 รายในเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีมาตรวจหาเชื้อ ผลเป็นลบ จึงเชื่อว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้

3.เผ่าระวีการแพร่เชื้อในสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, nationtv, thaipbs, สำนักข่าวไทย, sanook, mcof)

-ศบค.กทม. รายงานพบผู้ติดเชื้อ 13 ราย จากสถานบันเทิง 3 แห่งย่านทองหล่อ ขอความร่วมมือประชาชนที่คิดว่ามีความเสี่ยงทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองที่ <https://bkkcovid19.bangkok.go.th/> เพื่อเข้าระบบคัดกรอง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2245-4964

-รอง ผบ.ช.น. เปิดเผยถึงกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานบันเทิงย่านทองหล่อและคลองตัน ว่า ได้สั่งการให้ ผกก.สน.ทองหล่อ ผกก.สน.คลองตัน ตรวจสอบไหม้ไลน์ของผู้ติดเชื้อร่วมกับกรมควบคุมโรคและปิดล้อมสถานที่เพื่อตรวจสอบ โดยได้นำพนักงานและผู้เกี่ยวข้องของสถานบันเทิงเข้ารับการกักตัวแล้ว หลังจากนั้นต้องตรวจสอบว่าทั้ง 4 แห่งเปิดให้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดของกทม.หรือไม่ หากพบจะดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังกำชับตำรวจในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดดูแลสถานบันเทิงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อาจมีคนเข้าไปเที่ยวจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์)

-สสจ.นครปฐม รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เป็นชายอายุ 19 ปี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล เกี่ยวข้องกับร้านเดอะเลาจน์ ศาลายา (ซอยตั้งสิน) อีก 2 รายเป็นหญิง ต.สนามจันทร์ อ.เมือง อายุ 50 และ 58 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 178 ของจังหวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับร้านเดอะเลาจน์ รวมผู้ติดเชื้อเกี่ยวข้องกับร้านเดอะเลาจน์ 9 ราย อยู่ในนครปฐม 7 ราย นนทบุรี 1 ราย และ กทม. 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-ผู้ประกอบการสถานบริการ/เจ้าของ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามคำสั่ง จ.สมุทรสาคร 50 คน ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งดังกล่าวมากกว่า 4 เดือน ต้องการให้ยกเลิกคำสั่งเพื่อให้กลับมาทำงานได้ หลังสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายและจะยื่นหนังสือให้ จ.หัวัดสมุทรสาครรับทราบ วันที่ 7 เม.ย.นี้

4.แพทย์ จ.ขอนแก่น ติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ

-คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ตรวจพบแพทย์ 3 คน ติดไวรัสโควิด 19 เป็นแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม 2 คน และแพทย์ใช้ทุนที่รพ. 1 คน จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยตั้งแต่ 3 -18 เม.ย. 2564 งดการบริการห้องผ่าตัด และลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ร้อยละ 50 งดรับ Refer ผู้ป่วยทุกภาควิชา งดเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ให้เยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่นๆ กำหนดให้หอผู้ป่วย AE3 เป็น Cohort ward และหอผู้ป่วย AE4 รับผู้ป่วยเข้าช่วยสงสัย COVID-19 นอกจากนี้ ยังให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมรองรับการย้ายผู้ป่วยจาก CCU รพ.ศรีนครินทร์ ให้บุคลากรกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว และ Work from home 7 วัน นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วย บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ห้ามไปในพื้นที่แออัดหรือกิจกรรมมีคนจำนวนมาก งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ ให้เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T และการใช้แอปฯ หมอชนะ

5.เผ่าระวีการแพร่เชื้อช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายกฯ กล่าวในรายการ "PMPODCAST นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่อง" ว่า ต้องจัดประเพณีสงกรานต์ที่สืบสานวัฒนธรรมและควบคุมโรคไปด้วยพร้อมกัน

ประเด็นข่าว

โดยจัดกิจกรรมแบบวิถีใหม่เพื่อการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ งดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง เล่นปาร์ตี้โพลัม รวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ ส่วนการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ควรหลีกเลี่ยงการจัดพื้นที่คับแคบ และหลีกเลี่ยงการกินดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

6.ผลข้างเคียงจากวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, isaranew, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight)

-หน่วยงานกำกับดูแลทางการแพทย์ของอังกฤษ (MHRA) รายงานว่า จนถึงวันที่ 24 มี.ค. มีผู้ที่รับวัคซีนแอสตราเซนeca 30 คน มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 7 คน จากการฉีดวัคซีนทั้งหมด 18.1 ล้านโดส แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือผลข้างเคียงของวัคซีน โดยผู้มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน 22 ใน 30 คน มีอาการหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน และยังพบปัญหาการแข็งตัวของเลือดประเภทอื่นควบคู่ไปกับระดับเกล็ดเลือดต่ำในคนไข้ 8 คน ขณะที่ ดร.จูน เรน หัวหน้าผู้บริหาร MHRA ยืนยันว่าการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงจากผลข้างเคียง และสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีรายงานหลอดเลือดดำในสมองอุดตันในผู้ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค 2 คน จากผู้ได้รับวัคซีนกว่า 10 ล้านคน แต่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ทั้งนี้ ไวรัสโคโรนา 2019 มีความเชื่อมโยงกับการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ อาจทำให้เกิดลิ่มเลือด ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา จำกัดให้ใช้วัคซีนแอสตราเซนecaกับผู้สูงอายุเท่านั้น โดยเยอรมนีมีรายงานพบผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน 31 คน และเสียชีวิต 9 คน จากผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 2.7 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นหญิงอายุน้อยและหญิงวัยกลางคน

7.ข่าวลือในสื่อออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-สจจ.อุดรธานี ชี้แจงกรณีสื่อโซเชียลกลุ่มรพ.อุดรธานี เผยแพร่ว่า เย็นวันที่ 2 เม.ย. มีหญิงไทยชาวอุดรธานีซึ่งเคยทำงานในสหรัฐฯ ไปตรวจเพื่อรับรองการปลอดเชื้อในการทำหนังสือเดินทางกลับสหรัฐฯ และผลตรวจเป็นบวก จากนั้นโพสต์ข้อความอีกว่า ประกาศห้ามเยี่ยมผู้ป่วยในรพ.อุดรธานี ตั้งแต่ 3 เม.ย. เป็นต้นไป, ปิดให้บริการเรือนพักญาติ, งดทำโรงทาน อาหาร ของว่างแจกจ่ายแก่ญาติและผู้ป่วย ว่า หญิงรายที่เป็นข่าวเคยป่วยเป็นโรคโควิด 19 ขณะอยู่ที่สหรัฐฯ เมื่อต.ค. 2563 รักษาหายแล้ว เดินทางกลับไทย ต.ค. 2563 ผ่านการกักตัวครบ 14 วัน แล้วมาอยู่ จ.อุดรธานี เนื่องจากจะต้องเดินทางกลับสหรัฐฯ จึงมาตรวจเมื่อ 2 เม.ย. เพื่อขอใบรับรองการเดินทาง ขณะนี้กำลังตรวจพิสูจน์ว่าเป็นซากเชื้อหรือไม่ ซึ่งต้องใช้เวลา 21 วัน แต่เพื่อความปลอดภัยจึงให้แยกกักกันไว้ในรพ.

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามกีฬา, มติชน) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., มติชน, กท.ธุรกิจ, TNN, acnews, infoquest, sanook, thaipbs, mcot, springnews, thestandard)

-ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ในประเทศ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี เป็นโรคหัวใจโต ลิ้นหัวใจรั่ว และดาวน์ซินโดรม มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า (บิดาและมารดา) อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ รวมผู้เสียชีวิต 95 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด

-ผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเที่ยวบิน TG921 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต -ภูเก็ต ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เพื่อกระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจให้กับ จ.ภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวเชียงใหม่, จส.100)

-ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 นนทบุรี รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย เป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยรายที่ 206 ของการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งเป็นภรรยา ทำงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ส่งของ อยู่ ซ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ บทบรรณาธิการ

-รัฐบาลตัดสินใจที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่ 1 เม.ย.นี้ นักร้องใน 6 จังหวัดท่องเที่ยวได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา เชียงใหม่ แต่หลายฝ่ายยังเป็นห่วงว่าวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาจะเพียงพอในการจัดฉีดให้ได้ไม่ต่ำกว่า 70% ของประชากรในแต่ละพื้นที่หรือไม่ เพราะยังมีข้อจำกัดในการจัดหาและการกระจายวัคซีน แม้รัฐบาลจะมีแผนการนำเข้าวัคซีนของปี 65 ล้านโดสก็ตาม จึงควรมีการปรับแผนให้กระจายทั่วถึงโดยเร็ว เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศและต่างชาติที่จะเข้ามา ก่อนจะนำไปสู่การเปิดประเทศ 100% ในเดือน ม.ค. 2565

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.สำเร็จ แหยมกระโทก ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรักษ์โคราช ร่วมเปิดร้านอาหารเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์กัญชา "แคนนาบิสซิติ" นำเสนอเมนูที่มีส่วนผสมของกัญชา ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ สธ.ได้คลายล็อกกัญชาให้ใช้ราก ต้น กิ่ง ใบของกัญชา ทางเศรษฐกิจได้ แต่ที่มาของกัญชาต้องถูกต้องตามกฎหมาย

เทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นายกฯ กล่าวในรายการ "PMPODCAST" ว่า เป็นห่วงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ อยากให้ระมัดระวังให้มากที่สุด รวมถึงยานพาหนะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เมาไม่ขับ สำหรับคนที่เดินทางไปภาคอีสาน ตั้งแต่ 9-19 เม.ย.นี้ รัฐบาลได้ให้กรมทางหลวงเปิดบริการฟรีมอร์

ประเด็นข่าว

เตอร์เวย์สาย 6 ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กม. และยังคงเว้นค่าธรรมเนียมอเตอร์เวย์หลายสาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์กลางกระแส

-ในเวทีเสวนา "สงกรานต์วิถีชุมชน ปลอดภัยปลอดภัย ห่างไกลโควิด" นพ.ค่านวน อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งจากการเล่นน้ำ การเดินทาง และการร่วมดื่มสังสรรค์ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอยู่กับโควิดได้ โดยใช้แนวทาง SMS : Small Meaningful and Safe คือจัดงานเน้นที่คุณค่าความหมายของประเพณี ไม่ต้องจัดงานใหญ่หรือรวมคนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะงานในระดับชุมชน ท้องถิ่น

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้ไม่มีวันหยุดถึง 9 วัน เริ่มมีสัญญาณเตือนว่าประชาชนจะกลับมาตั้งวงสังสรรค์และดื่มหนัก จึงมีแนวคิดใช้มาตรการชุมชน โดยนำมิติทางประเพณีวัฒนธรรม อาทิ บุญสงกรานต์ การก่อพระเจดีย์ทราย การสมโภชสงกรานต์และกิจกรรมการเล่นในชุมชน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนจะเดินทางไปพักผ่อน

ด้าน นายอำพล ธาณีเศรษฐ์ กกก.ขับเคลื่อนสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย ระบุ การท่องเที่ยวชุมชนในช่วงสงกรานต์ปีนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะส่วนใหญ่ชุมชนจะมีมาตรการดูแลอยู่แล้ว

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันค่อนข้างหนาที่บ สภาที่ตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษใน ต.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ และต.สุเทพ อ.เมือง พบค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 99, 117 และ 106 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ มีผลกระทบต่อสุขภาพ เตือนประชาชนงดการทำกิจกรรมนอกอาคารและหากจำเป็นให้สวมหน้ากากป้องกัน

-พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ยังคงมีฝุ่นละอองและหมอกควันหนาแน่น สภาที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ สสอ.แม่สาย ช่วงเช้ามีปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงถึง 385 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนที่รพ.แม่สาย มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากขึ้น แนะนำให้ประชาชนงดกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ส่วนกลุ่มเสี่ยงควรพกยาคิดตัวหากออกจากบ้าน และหากมีปัญหาสุขภาพที่รุนแรงควรรีบพบแพทย์โดยทันที

ด้าน นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับปัญหา ไม่น่าเสนอปัญหาฝุ่นควันพิษเข้าสู่ที่ประชุมอาเซียน และยังตัดงบประมาณเกี่ยวกับการดับไฟป่า รวมทั้งพ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ. ... ที่นำเสนอต่อที่ประชุมสภา ถูกตีตกไปเพราะมองว่าเป็นพ.ร.บ.การเงิน ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะเสนอ พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชนฯ ต่อสภา และในการประชุมระดับชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการการต่างประเทศ จะเสนอประเด็นการแก้ปัญหาฝุ่นพิษในพื้นที่ภาคเหนือให้เป็นวาระเร่งด่วน เพื่อหาหรือหาแนวทางแก้ปัญหาาร่วมกันในระดับภูมิภาค

ปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สำนักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า เด็กใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสตูล มีปัญหาทุพโภชนาการ (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เตี้ยแคระแกร็น ผอมแห้ง น้ำหนักเกิน) มากที่สุดในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในระยะยาว การได้รับวัคซีนของเด็กก็น่าเป็นห่วง ใน จ.นราธิวาส เด็กอายุ 1 ปี เกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้รับภูมิคุ้มกันครบ ซึ่ง การสำรวจนี้มีก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้จึงน่าเป็นห่วงยิ่งขึ้น